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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ทีไ่ด้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 59/2564 กกต. เชิญส่งบทความ
เ พ่ือตี พิมพ์ในวารสาร
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

สยามรัฐออนไลน์ เ ร่ เ ข้ ามา  !  " กกต . "  เชิญชวนส่ ง
บทความ เ พ่ื อคั ด เ ลื อกตี พิม พ์ ใน
วารสารส านักงาน กกต. 

4 
 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุชา' ไม่น้อยใจพ้นเลขาฯ พปชร. พร้อมจับมือ 'ธรรมนัส' ท างาน 

ไร้ปัญหาขัดแย้ง 
5 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "อนุชา" ไม่น้อยใจ พร้อมช่วยงาน "ธรรมนัส" 6 
3 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘อนุชา’ เผยไม่ยึดติด เก้าอ้ี ‘เลขาฯ พปชร.’ พร้อมช่วย ‘ธรรมนัส’ 
ท างานเพ่ืออนาคตพรรค 

7 

4 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ธรรมนัส ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า เจาะฐานเสียงทักษิณ 8 

5 มติชนออนไลน์ ธรรมนัส ตั้งเป้าคว้า ส.ส. มากกว่าเดิม โวชนะใจคนรากหญ้า 
เจาะอีสานได้ แม้คนยังนิยม ‘โทนี่’ 

9 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธรรมนัส" มั่นใจ ลต. รอบหนา้กวาด ส.ส. โวชนะใจคนรากหญ้า 10 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุวัจน'์ เชื่อแก้ไข รธน. จุดเริ่มต้นสร้างเชื่อมั่นการเมืองไทย 11 
8 ข่าวสดออนไลน์ ศาล รธน. ตีตก! ไม่วินิจฉัยความเป็น รมต. ของ 'ประยุทธ์' เหตุพ้น

นายกฯ คสช. ไปแล้ว 
12 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน. ไม่รับค าร้อง ปม "บิ๊กตู่" แทรกแซงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 13 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาล รธน. ยกค าร้องถอดถอน ' พล.อ.ประยุทธ์' พ้นเก้าอ้ีนายกฯ ปม

ขยายสัมปทานรถไฟฟ้า 
14 

11 แนวหน้าออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ เปรียบ ‘พิธา’ กัปตันใหม่ในเครื่องใหม่ ไม่รู้จะบินถึงท่ีหมาย
หรือเปล่า 

15 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ เดือดไม่หยุด! 'วิรัช' เขี่ย 'ปารีณา' พ้นไลน์กลุ่ม พปชร. เซ่นปมโพสต์
เหน็บแรง 

16 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 มติชนออนไลน์ ‘วิรัช’ ปัดตอบปม เขี่ย ‘เอ๋ - ปารีณา’ ออกจากไลน์ พปชร. แจงแค่

กลุ่มประสานงานวิป ไม่เก่ียวพรรค 
17 

14 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ชี้ไม่กระทบพรรค ปมความขัดแย้ง ‘วิรัช - ปารีณา’ 
เผย หารือ ‘บิ๊กป้อม’ หาทางสงบศึก 

18 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' ชี้ความขัดแย้ง 'วิรัช - ปารีณา' เป็นเรื่องส่วนตัว จ่อถก 
'บิ๊กป้อม' หาทางหย่าศึก 

19 

16 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จี้ ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส.โดดประชุม ปมสภาล่ม ชี้ เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ 

20 

17 สยามรัฐออนไลน์ "ธรรมนัส" พริ้ว ! อ้าง ส.ส. พปชร. ท าสภาล่ม เหตุผวาโควิด-19 ไม่ใช่
แท็กติกอย่างที่ "วิรัช" บอก 

21 

18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ จี้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 22 
19 มติชนออนไลน์ ไทยสร้างไทย ยื่น มท. เร่งปรับปรุงกฎหมาย ย้ าจุดยืน ปชต. ส.ข. 

ผู้แทนต้องมาจากเลือกตั้ง ไม่ใช่แต่งตั้ง 
23 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไทยสร้างไทย' ยื่น 'มท.' เร่งปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. คงเลือกตั้ง 'ส.ข.' ไว้ 25 
21 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
‘ไทยสร้างไทย’ ยื่น มท. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กทม. ย้ าจุดยืน
ผู้แทน ปชช. จากการเลือกตั้ง 

27 

22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ป.ป.ช. ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวน - ปมเสาไฟกินรี อบต. ราชาเทวะ 29 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“พปชร.” ผนึกพันธมิตร-ฝ่ายค้าน ผ่าทางตันบัตร 2 ใบ ชิงชัยเลือกตั้ง
ครั้งหน้า 

30 

2 มติชนออนไลน์ รายงาน : เป้าหมาย ‘โทนี่’ ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงชิง อ านาจน า 32 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "โทนี่" สอน "ตู่" กู้วิกฤตศรัทธา 33 
4 สยามรัฐออนไลน์ แตะเบรกการเมือง !? 35 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ศึกในก็หนัก – ศึกนอกก็อ่วม 37 
6 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ออกไป ก าลังเป็น “ฉันทานุมัติ” โหมซัดใส่ ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
39 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แผนกลับบ้าน อภิมหาดีล ‘โทนี่’ 40 
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1 กรกฎาคม 2564 15:36 น.   
เร่เข้ามา ! "กกต." เชิญชวนส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารส านักงาน กกต. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวเชิญส่งบทความเพ่ือ
คัดเลือกตีพิมพ์ ในวารสารส านักงาน กกต. ภายใต้หัวข้อบทความเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ มุ ข  ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ป ร ะ ช า ม ติ  
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ที่อยู่ในกลุ่มวิชาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของ กกต. และส านักงาน 
กกต. โดยส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 2564 ซึ่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
 ส าหรับรูปแบบบทความให้เสนอในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์
หนังสือ จะต้องมีความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4 ช่องทางการส่งบทความได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร บี เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ E-mail : academic@ect.go.th 
 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง โทร 02 141 9088 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257740  
  

mailto:academic@ect.go.th
https://siamrath.co.th/n/257740
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210701/21a4d1a29deeb2e77b867207c5e4afcac3adc044dab6d5efba505b33f47b1175.jpeg?itok=XalyiqPx
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01 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:12 น.    
'อนุชา' ไม่น้อยใจพ้นเลขาฯ พปชร. พร้อมจับมือ 'ธรรมนัส' ท างานไร้ปัญหาขัดแย้ง 
   

 
 
 1 ก.ค.64 - ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย  รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ให้สัมภาษณ์หลังปรับโครงสร้างพรรคพปชร. ได้รับมอบหมายภารกิจงานใน
เรื่องใดบ้าง ว่า ต้องรอพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค มอบหมาย ขณะนี้ยังไม่ได้
วางยุทธศาสตร์อะไร ส่วนคนที่มีมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็ท างานไป เชื่อว่าการท างานจะเป็นไปในมิติที่ดีทุกอย่างราบรื่น 
ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรค พร้อมสนับสนุนทุกอย่าง และจะพยายามท าในส่วนที่สามารถช่วยได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้พรรคเดินไปข้างหน้า เป็นสถาบันการเมืองที่จะเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งมอบงานให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค
คนใหม่ เมื่อใด นายอนุชา กล่าวว่า คงมี และคิดว่าเลขาฯพรรคคนใหม่จะบริหารจัดการได้ และมีอะไรคงพูดคุยกันได้ ไม่
มีปัญหาอะไร 
 เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในพรรคไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไร ไม่เคยพูด
ไม่เคยอะไรอยู่แล้ว เรื่องการท างานเมื่อถึงเวลาท างานก็ต้องท า ไม่มีเรื่องอย่างอ่ืน ไม่มีอะไรขัดข้องหรือขัดแย้งและเป็น
เช่นนี้มาตลอด 
 เมื่อถามว่าไม่รู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้เป็นเลขาฯพรรค ใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มี ไม่มีเลย นักข่าวเห็น
ตนมีอาการแบบนั้นหรือไม่ อาการแบบนั้นไม่มี ขอให้เข้าใจว่าการท างานต้องมีปลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเรื่องปกติ ถ้า
เรายึดติด ในอนาคตองค์กรทุกองค์คงเดินต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจ ตนเป็นคนท างานมาก ผ่านงานมาเยอะ ไม่เคยมี
ความรู้สึกในทางลบ มีแต่รู้สึกว่าอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ช่วย เพ่ืออนาคตพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108284  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/108284
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พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.55 น. 
"อนุชา" ไม่น้อยใจ พร้อมช่วยงาน "ธรรมนัส" 
“อนุชา” ลั่นไม่ยึดติด เก้าอ้ีเลขาฯพปชร. พร้อมช่วย “ธรรมนัส” ท างาน เชื่อราบรื่นไม่ขัดแย้ง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการปรับโครงสร้างพรรคพปชร. ได้รับมอบหมาย
ภารกิจงานในเรื่ องใดบ้ าง  ว่ า  ต้องรอพล.อ.ประวิตร  วงษ์สุ วรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้ า
พรรคพปชร. มอบหมาย ขณะนี้ยังไม่ได้วางยุทธศาสตร์อะไร ส่วนคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็ท างานไป เชื่อว่าการ
ท างานจะเป็นไปอย่างราบรื่น ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคพปชร. พร้อมสนับสนุนทุกอย่าง และจะพยายามท าในส่วนที่
สามารถช่วยได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้พรรคเดินไปข้างหน้า เป็นสถาบันการเมืองที่จะเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน 
 เมื่อถามว่าจะส่งมอบงานให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคคน
ใหม่เมื่อใดนายอนุชา กล่าวว่า คงมี และคิดว่าเลขาฯ พรรคคนใหม่จะบริหารจัดการได้ คงพูดคุยกันได ้ไม่มีปัญหาอะไร 
 เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในพรรคไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไร ไม่เคย
พูด เรื่องการท างานเมื่อถึงเวลาท างานก็ต้องท า ไม่มีเรื่องอย่างอ่ืน ไม่มีอะไรขัดข้องหรือขัดแย้งและเป็นเช่นนี้มา
ตลอด และตนไม่รู้สึกน้อยใจ 
 ขอให้เข้าใจว่าการท างานต้องมีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเรื่องปกติ ถ้าเรายึดติด ในอนาคตองค์กรทุกองค์
คงเดินต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจ ตนเป็นคนท างานมาก ผ่านงานมาเยอะ ไม่เคยมีความรู้สึกในทางลบ มีแต่รู้สึกว่า
อะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ช่วย เพ่ืออนาคตพรรค. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853649  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/853649
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วันพฤหัสที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
‘อนุชา’ เผยไม่ยึดติด เก้าอ้ี ‘เลขาฯ พปชร.’ พร้อมช่วย ‘ธรรมนัส’ ท างานเพื่ออนาคตพรรค 
 

 
 
‘อนุชา’ เผยไม่ยึดติด เก้าอ้ี ‘เลขาฯพปชร.’ พร้อมช่วย ‘ธรรมนัส’ ท างานเพื่ออนาคตพรรค 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์หลังปรับโครงสร้างพรรค  พปชร. 
ได้รับมอบหมายภารกิจงานในเรื่องใดบ้าง ว่า ต้องรอพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
พรรคพปชร. มอบหมาย ขณะนี้ยังไม่ได้วางยุทธศาสตร์อะไร ส่วนคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็ท างานไป เชื่อว่าการ
ท างานจะเป็นไปในมิติที่ดีทุกอย่างราบรื่น ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรค พร้อมสนับสนุนทุกอย่าง และจะพยายามท าใน
ส่วนที่สามารถช่วยได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้พรรคเดินไปข้างหน้า เป็นสถาบันการเมืองที่ จะเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งมอบงานให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่ เมื่อใด นายอนุชา กล่าวว่า คงมี และคิดว่าเลขาฯ พรรคคนใหม่จะบริหารจัดการได้ 
และมีอะไรคงพูดคุยกันได้ ไม่มีปัญหาอะไร 
 เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในพรรคไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไร ไม่เคยพูด 
ไม่เคยอะไรอยู่แล้ว เรื่องการท างานเมื่อถึงเวลาท างานก็ต้องท า ไม่มีเรื่องอย่างอ่ืน ไม่มีอะไรขัดข้องหรือขัดแย้งและเป็น
เช่นนี้มาตลอด 
 เมื่อถามว่า ไม่รู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้เป็นเลขาฯ พรรค ใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มี ไม่มีเลย นักข่าวเห็น
ตนมีอาการแบบนั้นหรือไม่ อาการแบบนั้นไม่มี ขอให้เข้าใจว่าการท างานต้องมีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเรื่องปกติ ถ้า
เรายึดติด ในอนาคตองค์กรทุกองค์คงเดินต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจ ตนเป็นคนท างานมาก ผ่านงานมาเยอะ ไม่เคยมี
ความรู้สึกในทางลบ มีแต่รู้สึกว่าอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ช่วย เพ่ืออนาคตพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_439878  
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_439878
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/S__15762243.jpg
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 10:30 น. 
ธรรมนัส ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า เจาะฐานเสียงทักษิณ 
 

 
 
ร.อ.ธรรมนัส ลั่นชนะเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส. 121 อัพ โวลงพื้นที่ตลอด 3 ปี ม่ันใจชนะใจคนรากหญ้า เจาะภาค
อีสาน-ฐานเสียงทักษิณ ทุ่มหมดหน้าตัก-ทุบหม้อข้าวภาคใต้ กวาดให้ได้เยอะท่ีสุด 
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  
ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ยุทธศาสตร์ของพรรค พปชร. ในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า 
หลังจากรับต าแหน่งเลขาธิการพรรค พปชร. ได้เรียกแต่ละฝ่ายมาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ส าคัญที่สุด เราจะ
น านโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้มาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องกติกาเลือกตั้งบัตรสองใบที่จะใช้ในการเลือกตั้งในครั้งหน้า ซึ่งมีทีมต่าง ๆ เช่น 
ทีมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและการกีฬา 
 เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว  
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน แต่คราวที่แล้ว หรือการเลือกตั้งปี 2562 เราได้ ส.ส. เขต 101 คน และ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 20 คน รวมมี ส.ส. ในมือ 121 คน เพราะฉะนั้น เรามั่นใจว่า เราจะได้มากกว่านั้น 
 เมื่อถามว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งเน้นเจาะภาคใดเป็นพิเศษ เช่น ภาคอีสาน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนลงพ้ืน
ที่มาตลอด 3 ปี มั่นใจว่า ตนชนะใจคนรากหญ้าได้ เจาะได้ สังเกตได้จากการเลือกตั้งซ่อมและจะต้องท าให้ พรรคเป็น
สถานวันการเมืองตั้งแต่วันนี้ 
 เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าภาคใต้จะกวาดเก้าอ้ี ส.ส. กี่ที่นั่ง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขณะนี้พรรค พป
ชร.มี ส.ส. ภาคใต้ 14 คน ซึ่งจะท าให้ได้เยอะมากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-703596  
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 11:02 น. 
ธรรมนัส ตั้งเป้าคว้า ส.ส. มากกว่าเดิม โวชนะใจคนรากหญ้า เจาะอีสานได้ แม้คนยังนิยม ‘โทนี่’ 
 

 
 
 
“ธรรมนัส” ม่ันใจชนะใจคนรากหญ้าได้-เจาะอีสานได้ หลังสื่อชง ภาคอีสานยังชื่นชม “โทนี่” อยู ่
 เมื่อเวลา 09.20 น. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการวางยุทธศาสตร์พรรค 
พปชร. เพ่ือเตรียมการเลือกตั้ง ว่า ตั้งแต่รับต าแหน่งเลขาธิการพรรคมาได้เรียกแต่ละฝ่ายมาคุยอยู่แล้ว โดยยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญที่สุดคือ จะน านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไปสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และคิดเรื่องใหม่ส าหรับ
การเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งเรามีทีมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมด้านการศึกษา กีฬา เศรษฐกิจ และการเมือง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค มั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะเลือกตั้งจนสามารถ
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน อย่างการเลือกตั้งเมื่อปี 62 เราได้ ส.ส.แบบ
แบ่งเขต 101 เขต และมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 20 คน โดยมี ส.ส.อยู่ในมือ 121 คน ฉะนั้น การเลือกตั้งครั้งหน้าเรา
ต้องได้มากกว่านี้ 
 เมื่อถามว่า ส่วนตัวเป็นห่วงภาคไหนเป็นพิเศษหรือไม่ โดยเฉพาะภาคอีสานจะเจาะได้หรือไม่ เพราะส่วน
ใหญ่ยังชื่นชมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า หลังจากลงพ้ืนที่มาตลอดเกือบ 3 ปี มีความ
มั่นใจว่าตนชนะใจคนรากหญ้าได้ และมั่นใจว่าจะเจาะภาคอีสานได้ สังเกตจากการเลือกตั้งซ่อมหลายๆ ครั้งเราก็ได้เข้า
มาหมด เมื่อถามว่า ส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้จะกวาดได้สักประมาณก่ีที่นั่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จะท าให้ดีที่สุด ตอนนี้เรามี 
ส.ส. 14 คน จะท าให้ได้มากท่ีสุด 
 เมื่อถามว่า ที่เคยระบุว่าจะท าให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองจะท าได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า  
ท าได้ และต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถามว่า การเดินหน้าขณะที่ในพรรคยังมีปัญหาอยู่  จะท าให้สะดุดหรือไม่  
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปัญหาที่เห็นเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า ไม่เกี่ยวกับนโยบายของพรรค หรือไม่ใช่เรื่องของผู้บริหาร
พรรคทะเลาะกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2806735  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2806735
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ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.38 น. 
"ธรรมนัส" ม่ันใจ ลต. รอบหน้ากวาด ส.ส. โวชนะใจคนรากหญ้า 
“ธรรมนัส” ลั่นพปชร.ชนะเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนได้ โวลงพื้นที่ตลอด 3 ปี ม่ันใจชนะใจคนรากหญ้า เจาะภาค
อีสาน ทุบหม้อข้าวภาคใต้ กวาดให้ได้เยอะท่ีสุด 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์ถึงยุทธศาสตร์ของพรรค พปชร. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า หลังจากรับ
ต าแหน่งเลขาธิการพรรค พปชร. ได้เรียกแต่ละฝ่ายมาหารือกันอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ จะน านโยบายที่เรา
เคยหาเสียงไว้มาสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับประชาชน และคิดนโยบายใหม่ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งมี
ทีมยุทธศาสตร์ด้านต่างๆอยู่แล้ว  และได้หารือเรื่องกติกาเลือกตั้งบัตรสองใบที่จะใช้ในการเลือกตั้งในครั้งหน้า  ซึ่งมีทีม
ต่าง ๆ เช่นทีมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและการกีฬา 
 เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว   
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่าการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรค พปชร. ได้ ส.ส. เขต 101 คน และ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 20 คนรวมมี ส.ส. ในมือ 121 คน เพราะฉะนั้น เรามั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะได้มากกว่าเดิม 
 เมื่อถามว่ายุทธศาสตร์เลือกตั้งเน้นเจาะภาคใดเป็นพิเศษ เช่น ภาคอีสาน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนลงพ้ืน
ที่มาตลอด 3 ปี มั่นใจว่า ตนชนะใจคนรากหญ้าได้ เจาะได้ สังเกตได้จากการเลือกตั้งซ่อมและจะต้องท าให้พรรคเป็น
สถานวันการเมืองตั้งแต่วันนี้ ส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าภาคใต้จะกวาดเก้าอ้ี ส.ส. กี่ที่นั่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขณะนี้
พรรคพปชร.มี ส.ส. ภาคใต้ 14 คน ซึ่งจะท าให้ได้เยอะมากที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853841  
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1 กรกฎาคม 2564 
'สุวัจน์' เชื่อแก้ไข รธน. จุดเริ่มต้นสร้างเชื่อม่ันการเมืองไทย 
 

 
 
“สุวัจน์” ยินดีสภาฯผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก เชื่อจะผ่านไปได้ด้วยดี มองเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความ
เชื่อม่ันในระบบการเมืองของประเทศ 
 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า รู้สึกยินดี
ที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกไปแล้ว อย่างน้อยได้เริ่มต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองได้ชูประเด็นนี้และการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลจึงถือเป็นค ามั่น
สัญญาของพรรคการเมืองที่ให้กับพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นการที่ได้ด าเนินการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังอย่าง
น้อยก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในระบบการเมืองของประเทศ 
 ส่วนเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นประเด็นเรื่อง
บัตรเลือกตั้ง รัฐสภาก็ต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปได้ด้วยดี อะไรที่ขาด ก็
ควรจะต้องปรึกษาหารือกันให้เกิดความรอบคอบไม่ให้มีการตีความกันในภายหลังเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญ 
 ส่วนร่างที่ตกไปแล้วก็คงจะต้องเป็นร่างที่ตกไปแล้วแต่ร่างที่เราหยิบมาพิจารณาเชื่อว่าเป็นร่างที่สามารถ
น ามาแก้ไขเพ่ือให้เกิดความถูกต้องได้และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946583  
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1 ก.ค. 2564-16:41 น. 
ศาล รธน. ตีตก! ไม่วินิจฉัยความเป็น รมต. ของ 'ประยุทธ์' เหตุพ้นนายกฯ คสช. ไปแล้ว 
 

 
 
ศาลรัฐธรรมนูญตีตก ไม่วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ “ประยุทธ์” ปมแทรกแซงสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหตุ
พ้นต าแหน่งนายกฯ คสช.ไปแล้ว 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 72 คน ยื่นค าร้องต่อประธานสภาว่าพล.อ.ประยุทธ์ ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 11 เม.ย.62 เป็นการเข้าไปแทรกแซง
และก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 
184 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ผู้ร้องจึงส่งค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 
วรรคสาม ประกอบมาตรา82 
 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) มีความมุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีไม่ให้กระท าการอันเป็นการต้องห้ามในขณะที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี หาก
รัฐมนตรีผู้ใดกระท าการอันเป็นการต้องห้ามดังกล่าว ในขณะที่ตนด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอยู่ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้นั้น
ย่อมต้องสิ้นสุดลง 
 ดังนั้น การยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีนั้นอยู่ในขณะที่ผู้ร้อง
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อข้อเท็จจริงตามค าร้องปรากฏว่าในขณะที่ผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความ
เป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 แต่
พล.อ.ประยุทธ์ได้พ้นจากต าแหน่งนายกฯ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญไปแล้ว นับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้ งแรกตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ ผู้ร้องไม่อาจยื่นค าร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
ค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6485125  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6485125
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/07/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
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พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.35 น. 
ศาล รธน. ไม่รับค าร้อง ปม "บิ๊กตู่" แทรกแซงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ศาล รธน.ไม่รับค าร้อง สอบ “บิ๊กตู่” ปมออกค าสั่ง คสช.แทรกแซงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เหตุถือว่า “บิ๊กตู่” 
พ้นต าแหน่งนายกฯ ตามบทเฉพาะกาลไปก่อนที่จะย่ืนค าร้อง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องของ ส.ส. จ านวน 
72 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรี
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค
หนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2)หรือไม่ จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ออกค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 11 เม.ย. 
2562 เป็นการเข้าไปแทรกแซงและก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด
ตอน ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้
ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม ่
 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ
มาตรา 82 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีนั้นอยู่ในขณะที่ผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามค าร้องปรากฏว่าในขณะที่ผู้
ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 แต่ พล.อ.ประยุทธ์ได้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบท
เฉพาะกาล มาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญไปแล้วนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ ผู้ร้องไม่อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 
วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/853743  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/853743
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1 กรกฎาคม 2564 
ศาล รธน. ยกค าร้องถอดถอน ' พล.อ.ประยุทธ์' พ้นเก้าอี้นายกฯ ปมขยายสัมปทานรถไฟฟ้า 
 

 
 
'ศาลรัฐธรรมนูญ' ไม่รับค าร้องถอดถอน 'พล.อ.ประยุทธ์' พ้นเก้าอี้ 'นายกรัฐมนตรี' ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระบ ุพ้น
จากต าแหน่งไปแล้ว 
 1 ก.ค.2564 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญประชุม
ปรึกษาคดีที่ส าคัญและเป็นที่สนใจ ดังนี้ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่งและ
มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (4) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 10/2564) 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 72 คน ยื่นค าร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ ร้อง) ว่า  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกร้อง) ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่องการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นการเข้าไป
แทรกแซงและก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน   ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ผู้ร้องจึงส่งค าร้องเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 
 ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 
วรรคหนึ่ง (2) มีความมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีไม่ให้กระท าการอันเป็นการต้องห้ามในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรี หากรัฐมนตรีผู้ใดกระท าการอันเป็นการต้องห้ามดังกล่าวในขณะที่ตนด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอยู่ ความ
เป็นรัฐมนตรีของผู้นั้นย่อมต้องสิ้นสุดลง 
 ดังนั้น การยื่นค าร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีนั้นอยู่ในขณะที่ผู้ร้อง
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อข้อเท็จจริงตามค าร้องปรากฏว่าในขณะที่ผู้ร้องยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้
พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ
มาตรา 82 แต่ผู้ถูกร้องได้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญไปแล้วนับ แต่
วันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 ได ้
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946535  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946535
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วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.44 น. 
‘นิพิฏฐ์’ เปรียบ ‘พิธา’ กัปตันใหม่ในเครื่องใหม่ ไม่รู้จะบินถึงที่หมายหรือเปล่า 
 

 
 
‘นิพิฏฐ์’เปรียบ‘พิธา’กัปตันใหม่ในเครื่องใหม่ เห็นมีผู้โดยสารโดดหนี จะบินถึงท่ีหมายหรือเปล่า 
 2 กรกฎาคม 2564 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความ
ในเฟซบุ๊ก “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” มีเนื้อหาดังนี้... 
“*เครื่องใหม่ กัปตันใหม-่เครื่องเก่า กัปตันเก่า 
เมื่อวานผมเขียนชม ท่าน ส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่า อภิปรายเรื่องการแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ดี ก็มีคนเข้าไปต่อว่าผม
เหมือนกัน ว่าไปชมเขาท าไม 
 ถือโอกาสอธิบายก็แล้วกันครับ ว่า ผมนี่ไม่สุดโต่งเรื่องความคิดทางการเมืองนะครับ เพราะความคิดสุดโต่ง
ทางการเมืองสุดท้ายแล้วมันจะท าลายเราและท าลายบ้านเมือง ประวัติศาสตร์โลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หนีไม่พ้นหรอก 
ไปศึกษาดูเถอะ ประเทศไทยนี่ ถ้าเปรียบพรรคการเมืองเป็นเหมือนเครื่องบิน ที่ก าลังขับพาผู้โดยสารฝ่าพายุ ก็มี 
เครื่องบินอยู่ 2 ประเภท 
1. เครื่องใหม่ กัปตันใหม ่
2. เครื่องเก่า กัปตันเก่า 
 ทั้ง 2 ประเภท มีปัญหาทั้งนั้นแหละครับ ถ้าจะถามผมว่า จะขึ้นเครื่องบินล าไหน ผมก็ต้องบอกว่า ผมขอ
เดินไปก็แล้วกัน เครื่องบินที่ ส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขับ เป็นเครื่องใหม่ ส.ส.พิธา ก็เป็นกัปตันใหม่ ผมก็เห็นมีผู้โดยสาร
กระโดดลงไปแล้วหลายคน ไม่รู้จะบินถึงที่หมายหรือเปล่า ถ้าให้ผมแนะน า ผมไม่อยากให้กัปตันใหม่บินฝ่าพายุ จะฝ่า
พายุไปท าไม ไม่มีประโยชน์หรอก แต่กัปตันใหม่ไฟแรง เขาคงไม่เชื่อกัปตันเก่าๆ แก่ๆ อย่างผมหรอก 
 ความจริง มันต้องเป็นเครื่องใหม่ และมีกัปตันที่มีประสบการณ์ มีคนถามต่อว่า แล้วมีไหม ผมตอบว่า ไม่มี
หรอก ผู้โดยสารเขาไม่ข้ึนหรอก ใครที่ใจไม่ถึงแบบผม ตอนนี้เราชวนกันเดินไปก่อนดีกว่า เชื่อผมเถอะ!! เราถึงก่อน 2 ล า
นั้นแน่” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/584581  
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/584581
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01 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:04 น.    
เดือดไม่หยุด! 'วิรัช' เขี่ย 'ปารีณา' พ้นไลน์กลุ่ม พปชร. เซ่นปมโพสต์เหน็บแรง 
 

 
 
 1 ก.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรร
ต าแหน่งประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างนายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร.และประธานวิปรัฐบาล กับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 
พรรค พปชร.นั้นยังไม่จบ หลังจากที่นายวิรัชประกาศจะฟ้อง น.ส.ปารีณาที่โพสต์ข้อความในเชิงหยาบคายซึ่งอาจพาดพิง
ถึงนายวิรัช โดยจะฟ้องเป็นข้อความละกระทงๆ ล่าสุด นายวิรัช ได้ลบแอคเคาท์ของ น.ส.ปารีณา ออกจากไลน์กลุ่ม ส.ส.
พรรค พปชร. ในเวลา 18.01 น. เรียบร้อยแล้ว   
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความใน 
เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า #เสร็จศึกฆ่าขุนพล #อหวร เมื่อลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว ก็ควรจะพอแล้ว จะเอาทุกต าแหน่งเลย
หรือไงคะ 
ลูกผู้ชาย คือ คนท่ีพร้อมจะกระทืบซ้ า ทุกคนที่ล้ม #อหวร 
วุฒิภาวะ คือการให้ครอบครัว ได้มานั่งทุกต าแหน่ง#อหวร 
คดีทุจริตสนามฟุตซอลเกิดขึ้นที่กรรมาธิการนี้  ระหว่างแปรญัตติหากจ าเลยได้กลับมาเป็นประธานอนุฯ คือ  
วุฒิภาวะค่ะ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108338  
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/108338
https://bit.ly/3dOQvkg?tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiDq3T8o_P7CjLy2vub_AQ#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiDq3T8o_P7CjLy2vub_AQ
https://bit.ly/3dOQvkg?tblci=GiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiDq3T8o_P7CjLy2vub_AQ#tblciGiCjYQC1stu-sd6YhGxJeJTIfzgUCHaIxhmBQLKY4cCqYiDq3T8o_P7CjLy2vub_AQ
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 10:33 น. 
‘วิรัช’ ปัดตอบปม เขี่ย ‘เอ ๋- ปารีณา’ ออกจากไลน์ พปชร. แจงแค่กลุ่มประสานงานวิป ไม่เกี่ยวพรรค 
 

 
 
‘วิรัช’ ปัดตอบปม เขี่ย ‘เอ-๋ปารีณา’ ออกจากไลน์พปชร. แจงแค่กลุ่มประสานงานวิป ไม่เกี่ยวพรรค 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่าตนลบแอคเคาท์
ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพปชร. ออกจากไลน์กลุ่ม ส.ส.พรรคพปชร. ว่า ไม่ขอพูดถึงเหตุผล และไม่
ขยายต่อเรื่องนี้ ซึ่งไลน์ดังกล่าวเป็นเพียงไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานวิปพรรค ระหว่างการประชุมสภา ส่วนไลน์
ของพรรคพปชร.เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง 
 เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งภายในใช่หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ขอตอบแค่นั้น ถามต่อว่ามีผู้ใหญ่
พรรคมาพูดคุยถึงเรื่องนี้หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่มีใครมาคุย เพราะถือว่ามาท าหน้าที่ตรงนี้แทนผู้ใหญ่ ดูแลในส่วนนี้
อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2806671  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2806671


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 10:45 น. 
‘ธรรมนัส’ ชี้ไม่กระทบพรรค ปมความขัดแย้ง ‘วิรัช - ปารีณา’ เผย หารือ ‘บิ๊กป้อม’ หาทางสงบศึก 
 

 
 
‘ธรรมนัส’ ชี้ไม่กระทบพรรค ปมความขัดแย้ง ‘วิรัช-ปารีณา’ เผย หารือ ‘บิ๊กป้อม’ หาทางสงบศึก 
 เมื่อเวลา 09.20 น. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งของ นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพปชร ระหว่าง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพปชร. ว่า 
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. พยายาม
ให้ตนเคลียร์ทั้งสองฝ่าย และก็ได้พยายามคุยกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งต้องแยกคุยเป็นรายคนไปก่อน แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่ น.ส.ปารีณา ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ แต่ถูกนายวิรัชเตะออกจากกลุ่มไลน์พรรค 
เหมาะสมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่ทราบละเอียด โดยจะหารือกับพล.อ.ประวิตร ในวันนี้ว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร 
 เมื่อถามว่าจะเรียกนายวิรัช และ น.ส.ปารีณา คุยเมื่อไหร่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ท้ายที่สุดแล้วจะต้องให้ 
พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้นั่งคุย เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว คุยกันได้ ไม่มีปัญหา ถามว่าต่อว่าแต่เรื่อง
ส่วนตัวนี้กระทบกับพรรคด้วย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งที่พยายามเน้นย้ ามาตลอดคือ ตนและ พล.อ.ประวิตรต้องการ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรคพปชร. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้ในพรรค แต่มันไม่มีปัญหาแล้ว
เมื่อเราหันหน้าคุยกัน ส่วนกรณีของนายวิรัชและ น.ส.ปารีณาเป็นเรื่องส่วนตัว เดี๋ยวจะได้คุยกัน 
 เมื่อถามว่าจะสามารถเคลียร์ได้หรือไม่ เพราะน.ส.ปารีณาเป็นตัวของตัวเองสูง ร.อ.ธรรมนัส  กล่าวว่า 
เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนสามารถหันหน้าคุยกันได้ เมื่อถามในส่วนเรื่องการฟ้องร้องของทั้งสองคน จะสามารถเคลียร์ได้
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้คนในพรรคฟ้องร้องกันเอง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขอหารือกับพล.อ.ประวิตรก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2806689   
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02 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:53 น.    
'ธรรมนัส' ชี้ความขัดแย้ง 'วิรัช - ปารีณา' เป็นเรื่องส่วนตัว จ่อถก 'บิ๊กป้อม' หาทางหย่าศึก 
  

 
  
 2 ก.ค.64 - ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งระหว่างนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า
พรรค พปชร. กับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. ว่า มันเป็นเรื่องส่วนตัว โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. พยายามให้ตนเคลียร์ทั้งสองฝ่าย และตนพยายามจะคุยกับทั้งสอง
ฝ่าย ซึ่งต้องแยกคุยเป็นรายคนไปก่อน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ น.ส.ปารีณา ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ แต่ถูกนายวิรัชดีดออกจากกลุ่มไลน์พรรค 
เหมาะสมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบละเอียด โดยจะหารือกับหัวหน้าพรรคในวันเดียวกันนี้ (2 ก.ค.) 
ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร 
 เมื่อถามว่า จะเรียกนายวิรัช และ น.ส.ปารีณา คุยเมื่อไหร่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ท้ายที่สุดแล้วจะต้องให้ 
พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้นั่งคุย เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวน่าจะคุยกันได้ ไม่มีปัญหา ต่อข้อถามว่า แต่
เรื่องส่วนตัวมันกระทบกับพรรคด้วย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งที่ตนพยายามเน้นย้ ามาตลอดคือ ตนและหัวหน้าพรรค
ต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรค พปชร. ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้ในพรรค แต่มันไม่มี
ปัญหาแล้วเมื่อเราหันหน้าคุยกัน ส่วนกรณีของนายวิรัชและ น.ส.ปารีณาเป็นเรื่องส่วนตัว เดี๋ยวจะได้คุยกัน 
  เมื่อถามว่า จะสามารถเคลียร์ได้หรือไม่ เพราะ น.ส.ปารีณาเป็นตัวของตัวเองสูง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า  
เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนสามารถหันหน้าคุยกันได้ เมื่อถามว่า เรื่องการฟ้องร้องของทั้งสองคน จะสามารถ เคลียร์ได้
หรือไม่เพ่ือไม่ให้คนในพรรคฟ้องร้องกันเอง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวขอหารือกับหัวหน้าพรรคก่อน   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/108371  
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 11:36 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ จี้ ป.ป.ช. เอาผิด ส.ส.โดดประชุม ปมสภาล่ม ชี้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 
 
‘ศรีสุวรรณ’ จี้ ป.ป.ช.ให้เอาผิด ส.ส.โดดประชุม ปมสภาล่ม ชี้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นาย
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่
สวนและวินิจฉัยเอาผิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 277 คน ที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยการไม่
เข้าร่วมประชุมสภาหรือไม่แสดงตนในที่ประชุม เป็นเหตุให้สภาเองปิดการประชุมไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ถือ
ว่าท างานไม่คุ้มกับภาษีประชาชนที่เสียให้ในแต่ละเดือน 
 นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การประชุมที่ต้องล่มไปมาจาก ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ… ถือเป็นการที่ ส.ส.ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยไม่มี
เหตุอันควร เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติ และเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
จริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการ 2563 ตามท่ีรัฐธรรมนูญ ม.128 และ ท.219 วรรคสอง บัญญัติไว้ 
 นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า ส.ส.ยังมีเงินเดือนมากถึง 71,230 บาท และยังมีเงินเพ่ิม 42,330 บาท รวมต่อ
เดือนถึง 113,560 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 3,785 บาทต่อวัน ดังนั้น การที่ ส.ส.ทั้งหมดไม่ร่วมประชุมสภาหรือกระท าการ
อย่างใดๆ เป็นเหตุให้สภาฯไม่สามารถประชุมต่อไปได้ แม้เพียง 1 วัน แต่ท าให้รัฐต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็น
เงินภาษีของประชาชนไปถึง 1,828,316 บาทต่อวัน (คิดจ านวน ส.ส. 483 คน) อีกทั้งยังต้องจ่ายให้กับผู้ช่วยอีก 3 คน 
แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว 1 คน มีเงินเดือนเดือนละ 24,000 ผู้ช านาญการประจ าตัว 2 คน มีเงินเดือนเดือนละ 
15,000 บาท 
 “การที่ ส.ส.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงวันเดียว จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่หมายถึงการที่ท าให้รัฐเสียหาย  
อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง สมาคมจึงต้องน าความมาร้องต่อ ป.ป.ช.
เพ่ือไต่สวนเอาผิด 277 ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ ม.235” นายศรีสุวรรณกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2806788  
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2 กรกฎาคม 2564 11:59 น.   
"ธรรมนัส" พริ้ว ! อ้าง ส.ส. พปชร. ท าสภาล่ม เหตุผวาโควิด-19 ไม่ใช่แท็กติกอย่างท่ี "วิรัช" บอก 
 

 
 
"ธรรมนัส" พริ้ว ! อ้าง ส.ส.พปชร.ท าสภาล่ม เหตุผวาโควิด-19 ไม่ใช่แท็กติกอย่างที่ "วิรัช" บอก ยันไม่มีคาดโทษ 
เชื่อโดยจิตส านึกไม่มีใครคิดโดด 
 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ส.พรรค พปชร.ไม่เข้าร่วมประชุมหลายคนจนท าให้สภา
ล่ม ว่า ความจริงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของโควิด-19 ที่ในสภามีผู้ติดเชื้อ จึงท าให้ ส.ส.
หลายคนเป็นห่วง โดยเฉพาะหลายคนเดินทางกลับต่างจังหวัด บางจังหวัดมีเครื่องบินไฟต์เดียวไม่สามารถเดินทางกลับ
มาร่วมประชุมได้ทัน ที่ผ่านมาพยายามขอร้องกันอยู่ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ตกลงปัญหาครั้งนี้เกิดจากการเดินทางมาไม่ทันของ ส.ส.หรือเป็นเรื่องของแท็กติกทาง
กฎหมาย อย่างที่ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค พปชร.ในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกกันแน่ 
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องแท็กติก ตนพยายามประสานกับ ส.ส.ให้มาประชุม หลายคนกลับมาทัน แต่ส่วนใหญ่มา
ไม่ทัน เพราะ ส.ส.อยู่ไกล 
 เมื่อถามว่า มันจะย้อนแย้งหรือไม่ เพราะจากข้อมูลมีจ านวนสมาชิกมากพอจนสามารถเปิดประชุมสภาได้ 
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่างที่เห็นว่ามันไม่ครบองค์ประชุม หลายคนพยายามเดินทางมา แต่มาไม่ทัน ทั้งนี้ โดยจิตส านึก
ของคนเป็น ส.ส.ของประชาชน ไม่มีใครที่คิดอยากจะโดดประชุมสภาหรอก 
 เมื่อถามว่า แบบนี้ถือการท าหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาลบกพร่องหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า  
ไม่ เพราะนายวิรัชท าหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และไม่เก่ียวกับข่าวที่ออกมาว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคลียร์ยังตกลงกันไม่ได้ 
แ ต่ น่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง โ ค วิ ด - 19 ม า ก ก ว่ า  เ มื่ อ ถ า ม ว่ า  จ ะมี ก า ร ค า ด โ ท ษ  ส . ส . ใ น พ ร ร ค ห รื อ ไ ม่   
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ เพราะเรื่องนี้เราเข้าใจกัน ต่อข้อถามว่า แสดงว่าขึ้นอยู่กับจิตส านึก ส.ส.ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า ตนบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เขาพยายามมาให้ทัน อย่างเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ก็มาครบหมด 
 เมื่อถามว่า ต้องถึงข้ันให้ ส.ส.แสตนบายด์อยู่ใน กทม.หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปกติทุกวันอังคารจะมี
การประชุมพรรคกัน แต่ครั้งนี้ไม่มีประชุมเลยท าให้เกิดปัญหา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/258008 
 
  

https://siamrath.co.th/n/258008
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210702/ef1e56899b7046d26334acf3a1e41bbf94e5db139ddc86cd08a4b28a6768c32d.jpeg?itok=_ynYJAsR
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02/07/2564 10:06 
จี้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
 

 
 
กทม. 2 ก.ค.-พิชัย จี้ นายกฯยุบสภา เหตุล้มเหลวหลายเรื่อง ล่าสุดสภาฯล่ม ท าเสียเครดิต แนะหาทางลง 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์  รองหัวหน้าพรรคเ พ่ือไทย ด้ านเศรษฐกิจ  กล่าวว่า นอกจากรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์จะล้มเหลวเรื่องการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19ที่มีคนเจ็บคนตายเพ่ิมไม่หยุด  
การจัดการวัคซีนที่มีปัญหาทั้งปริมาณและคุณภาพ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น การเยียวยาที่
ล้มเหลว เปิดประเทศไม่น่าจะได้ใน 120 วันจริงตามที่ได้ประกาศไว้ ล่าสุด การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม ซึ่งถือเป็น
การเสียเครดิตในฝั่งรัฐบาลอย่างมาก และสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นจ านวนมากจน แฮทแท็ก #สภาล่ม ขึ้น
อันดับ 1 ดังนั้นเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีน่าจะต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ได้
แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินผลงานที่ล้มเหลวของ พลเอกประยุทธ์ 
 นายพิชัย กล่าวว่า ยังตั้งข้อสังเกตความผิดปกติที่ส.ส. ฝั่งรัฐบาลจ านวนมากทั้งจากพรรคพลังประชารัฐ  
และ พรรคภูมิใจไทย อยู่ในสภา แต่กลับไม่ยอมแสดงตน เหมือนตั้งใจจะให้สภาฯล่ม ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงเครดิตของพล
เอกประยุทธ์ และรัฐบาล 
 “เหมือนตั้งใจจะหักหน้ากันและคนที่ต้องเสียหน้าและเสียเครดิตที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี 
และ พลเอกประวิตร หัวหน้าพรรค พปชร.  รวมถึงนายอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย ท าเหมือนต้องการจะต่อรอง
บางเรื่อง การกระท าดังกล่าวท าให้มีเสียงด่าทอไปยัง ส.ส. ฝั่งของรัฐบาลอย่างมาก และ มีการเรียกร้องกันว่าในเมื่อ ส.ส. 
ขี้เกียจประชุมและปล่อยให้สภาฯล่ม ก็ควรให้มีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ เผื่อจะมี ส.ส. ใหม่ที่ขยันมากกว่าเข้ามา
ท างานเพ่ือประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ นักวิชาการบางท่านยังเชื่อว่าการตั้งใจท าให้สภาฯล่มแบบนี้ น่าจะเป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมาย พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องหาทางลงได้แล้ว ก่อนที่จะถูกประชาชนไล่ลง”นายพิชัย กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-729995  
  

https://tna.mcot.net/politics-729995
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 11:16 น. 
ไทยสร้างไทย ยื่น มท. เร่งปรับปรุงกฎหมาย ย้ าจุดยืน ปชต. ส.ข. ผู้แทนต้องมาจากเลือกตั้ง ไม่ใช่แต่งตั้ง 
 

 
 
‘ไทยสร้างไทย’ ยื่น มท. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กทม. ย้ าจุดยืนประชาธิปไตยเพื่อประชาชน   ส.ข. คือผู้แทน
ประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้ง “ไม่ใช่แต่งตั้ง” เหมือน ส.ว. 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ก.ค.64 นายชุมพร พลรักษ์ นายประเสริฐ ทองนุ่น ดร.ประพนธ์ เนตรรังษี ดร.
ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย และ ดร.เกณิกา ตาปสนันทน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวต่ อ
สื่อมวลชนว่า วันนี้คณะท างานได้รับมอบหมายจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ให้เข้าพบ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. โดยสาระส าคัญ 
คือ การให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และต าแหน่งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องด้วยหลังจากการลงพ้ืนที่สอบถามประชาชนส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้การเลือกตั้ง ส.ข. กลับคืนมา เพราะเป็นผู้แทนที่มีความใกล้ชิด เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ เข้าถึง
ประชาชน และมาจากการเลือกตั้ง สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิ ทธิ
เลือกตัวแทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ และท่ีส าคัญอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
 นายชุมพร กล่าวว่าประชาชนใน กทม.ทราบกันดีว่าสมาชิกสภาเขตส าคัญเพียงใด เพราะมีที่มาที่ยึดโยง
ประชาชน มาจากการเลือกตั้ ง แตกต่างจาก ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ งทั้ งหมด ประช าชนไม่ เคยเห็นหน้า  
ไม่เคยมาลงพ้ืนที่ดูแล ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนยิ่งคิดถึง 
ส.ข. เพราะหลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้แทนท้องถิ่นคอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการผลักดันให้ ส.ข. กลับคืนมารับใช้พ่ี
น้องประชาชนนั้นไม่ยาก โดยในวันนี้พรรคไทยสร้างไทยได้ยกร่างการแก้ไข พ.ร.บ.กทม. มาเสนอแล้ว หากผู้เกี่ยวข้อง
เห็นความส าคัญสามารถเร่งเสนอต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขให้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ ส.ก. ซึ่งจะสามารถ
จัดการเลือกตั้งในคราวเดียวกันได้เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
 “สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเราลงพ้ืนที่อย่างหนัก ระหว่างการลงพ้ืนที่ใน กทม.ประชาชนจ านวนมากก็มา
สอบถามว่า ส.ข.เขาหายไปไหน? จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่? เราก็มาพิจารณากฎหมายแล้วพบว่า พ.ร.บ.กทม.ฉบับ
ปัจจุบัน ไม่ได้ยกเลิก ส.ข. แต่ ‘แช่แข็ง’ ไว้ โดยให้งดเว้นการเลือกตั้ง ประชาชนชาว กทม. จึงขาดผู้แทนระดับฐานรากที่
ดูแลใกล้ชิดมากว่า 7 ปี นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังก าหนดว่า ‘ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว’ 
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 ทั้งนี้ การคงไว้ซึ่ง ส.ข. ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนๆ 
และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการกระจาย
อ านาจและถ่ายโอนภารกิจไปให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ภาครัฐและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลางมีขนาดเล็กลง ที่ผ่านมากระบวนการปรับปรุงกฎหมายล่าช้า และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้างขวาง มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวน้อยมาก 
หากเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอเรียกร้องให้ทางมหาดไทยเห็นความส าคัญและเร่งรัด
แก้ไขด้วย โดยพรรคไทยสร้างไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิด” นายชุมพร กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2806760  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2806760
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2 กรกฎาคม 2564 
'ไทยสร้างไทย' ยื่น 'มท.' เร่งปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. คงเลือกตั้ง 'ส.ข.' ไว้ 
 

 
  
"ไทยสร้างไทย"ตบเท้า ยื่นหนังสือ "มหาดไทย" เร่ง ปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. คงการเลือกตั้ง "ส.ข." เหตุ สร้างความ
เสมอภาค สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ มุ่ง กระจายอ านาจท้องถิ่น เผย ช่วงโควิด ปชช. ถามหา หลังไร้ผู้แทนระดับ
ฐานราก มาช่วยดูแล 
 พรรคไทยสร้างไทย น าโดย นายชุมพร พลรักษ์ , นายประเสริฐ ทองนุ่น , นายประพนธ์ เนตรรังษี, นาย
ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ และ น.ส.เกณิกา ตาปสนันทน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณหญิงสุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เข้ายื่นหนังสือถึงนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้
เร่งรัดการปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. ที่มีสาระส าคัญ คือ การให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และต าแหน่งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจาก
การลงพ้ืนที่สอบถามประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้การเลือกตั้ง  ส.ข . กลับคืนมา จะมีผู้แทนที่มีความ
ใกล้ชิด เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ เข้าถึงประชาชน และมาจากการเลือกตั้ง สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ และหลักการ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ และที่ส าคัญอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัด
กับรัฐธรรมนูญ 
 นายชุมพร กล่าวว่า ประชาชนใน กทม.ทราบกันดีว่าสมาชิกสภาเขตส าคัญเพียงใด เพราะมีที่มาที่ยึดโยง
ประชาชน มาจากการเลือกตั้ง แตกต่างจาก ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดประชาชนไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยมาลงพ้ืนที่
ดูแล ที่ผ่านมา เกิดวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนยิ่งคิดถึง ส.ข. เพราะ
หลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้แทนท้องถิ่นคอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด การผลักดันให้ ส.ข. กลับคืนมารับใช้พ่ีน้องประชาชน
นั้นไม่ยาก โดยในวันนี้พรรคไทยสร้างไทยได้ยกร่างการแก้ไข พ.ร.บ.กทม. มาเสนอแล้ว หากผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ
สามารถเร่งเสนอต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขให้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ซึ่งจะสามารถจัดการเลือกตั้งใน
คราวเดียวกันได้เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
 นายชุมพร กล่าวว่า ระหว่างการลงพ้ืนที่ในกทม. ประชาชนจ านวนมากสอบถามว่า ส.ข.เขาหายไปไหน จะ
มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ เราก็มาพิจารณากฎหมายแล้วพบว่า  พ.ร.บ.กทม.ฉบับปัจจุบันไม่ได้ยกเลิก ส.ข. แต่ แช่
แข็ ง  ไว้  โดยให้ งดเว้นการ เลื อกตั้ ง  ประชาชนชาวกทม . จึ งขาดผู้ แทนระดับฐานรากที่ ดูแล ใกล้ชิ ดมาก
ว่า 7 ปี นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังก าหนดว่า ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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 นายชุมพร  กล่ าวอีกว่า  การคงไว้ซึ่ ง  ส .ข . ไม่ ได้ขัดหรือแย้ งกับกฎหมายฉบับใด  ไม่ว่ าจะเป็น
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนๆ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจไปให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ภาครัฐและระบบบริหารราชการส่วนกลางมีขนาดเล็กลง  ที่ผ่านมากระบวนการปรับปรุงกฎหมายล่าช้า  และ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้ างขวาง มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอเรียกร้องให้
กระทรวงมหาดไทยเห็นความส าคัญและเร่งรัดแก้ไขด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946660   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946660
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วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
‘ไทยสร้างไทย’ ยื่น มท. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กทม. ย้ าจุดยืนผู้แทน ปชช. จากการเลือกตั้ง 
 

 
 
‘ไทยสร้างไทย’ ยื่น มท. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กทม. ย้ าจุดยืนประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ส.ข. คือผู้แทน
ประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้ง “ไม่ใช่แต่งตั้ง” เหมือน ส.ว. 
 วันที่ 2 ก.ค.64 เมื่อเวลา 10.00 น. นายชุมพร พลรักษ์ นายประเสริฐ ทองนุ่น ดร.ประพนธ์ เนตรรังษี ดร.
ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ แกนน าพรรคไทยสร้างไทย และ ดร.เกณิกา ตาปสนันทน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวต่อ
สื่อมวลชนว่า วันนี้คณะท างานได้รับมอบหมายจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ให้เข้าพบ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยื่นหนังสือขอให้เร่ งรัดการปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. โดยสาระส าคัญ 
คือ การให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และต าแหน่งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องด้วยหลังจากการลงพ้ืนที่สอบถามประชาชนส่วน
ใหญ่มีความต้องการให้การเลือกตั้ง ส.ข. กลับคืนมา เพราะเป็นผู้แทนที่มีความใกล้ชิด เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ เข้าถึง
ประชาชน และมาจากการเลือกตั้ง สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ
เลือกตัวแทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ และท่ีส าคัญอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
 นายชุมพร กล่าวว่าประชาชนใน กทม.ทราบกันดีว่าสมาชิกสภาเขตส าคัญเพียงใด เพราะมีที่มาที่ยึดโยง
ประชาชน มาจากการเลือกตั้ง แตกต่างจาก ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ประชาชนไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยมาลง
พ้ืนที่ดูแล ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนยิ่งคิดถึง ส.ข. เพราะ
หลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้แทนท้องถิ่นคอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการผลักดันให้ ส.ข. กลับคืนมารับใช้พ่ีน้อง
ประชาชนนั้นไม่ยาก โดยในวันนี้พรรคไทยสร้างไทยได้ยกร่างการแก้ไข พ.ร.บ.กทม. มาเสนอแล้ว หากผู้เกี่ยวข้องเห็น
ความส าคัญสามารถเร่งเสนอต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขให้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ ส.ก. ซึ่งจะสามารถจัดการ
เลือกตั้งในคราวเดียวกันได้เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
 “สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเราลงพ้ืนที่อย่างหนัก ระหว่างการลงพ้ืนที่ใน กทม.ประชาชนจ านวนมากก็มา
สอบถามว่า ส.ข.เขาหายไปไหน? จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่? เราก็มาพิจารณากฎหมายแล้วพบว่า พ.ร.บ.กทม.ฉบับ
ปัจจุบัน ไม่ได้ยกเลิก ส.ข. แต่ ‘แช่แข็ง’ ไว้ โดยให้งดเว้นการเลือกตั้ง ประชาชนชาว กทม. จึงขาดผู้แทนระดับฐานรากที่
ดูแลใกล้ชิดมากว่า 7 ปี นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังก าหนดว่า ‘ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ’  
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/07/S__4563175.jpg
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ทั้งนี้ การคงไว้ซึ่ง ส.ข. ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนๆ และยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มุ่งส่งเสริ มให้มีการกระจายอ านาจ
และถ่ายโอนภารกิจไปให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ภาครัฐและระบบบริหารราชการส่วนกลางมี
ขนาดเล็กลง ที่ผ่านมากระบวนการปรับปรุงกฎหมายล่าช้า และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็ไม่ได้
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้างขวาง มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวน้อยมาก หากเปรียบเทียบ
กับจ านวนประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอเรียกร้องให้ทางมหาดไทยเห็นความส าคัญและเร่งรัดแก้ไขด้วย โดยพรรค
ไทยสร้างไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิด” นายชุมพร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_440297  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_440297
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1 กรกฎาคม 2564 
ป.ป.ช. ตั้ง 5 องค์คณะไต่สวน - ปมเสาไฟกินรี อบต. ราชาเทวะ 
 

 
 
ป.ป.ช.ตั้ง5องค์คณะไต่สวน-ปมเสาไฟกินรีอบต.ราชาเทวะ พบอดีตผู้ ว่าฯ -นายก อบต. รวมกว่า 20 ราย  
มีส่วนร่วม 
 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่วันนี้ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
กระท าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมรูปประติมากรรมกินรีโดยมิชอบ 
 โดยจากการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณ 2556, 2557, 2561, 2562, 2563, 2564 ซึ่งทาง อบต.ราชา
เทวะ ได้จัดท าโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงเสาไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และพบว่าการจัดซื้อ
จัดจ้างมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างบางราย และยังพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงรวม 
5 คณะ โดยแต่ละคณะจะแยกไต่สวนกันคนละปีงบประมาณ 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้ อาทิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ , นายก อบต.ราชา
เทวะ, เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัทเอกชน รวมกว่า 20 ราย ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว
ต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946589  
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
 “พปชร.” ผนึกพันธมิตร-ฝ่ายค้าน ผ่าทางตันบัตร 2 ใบ ชิงชัยเลือกตั้งครั้งหน้า 
 

 
 
 เกมรัฐธรรมนูญเสี่ยงจะกลายเป็น deadlock อีกครั้งหรือไม่ เพราะรัฐสภาก าลังกุมขมับกับการพิจารณา
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เพ่ิงผ่านวาระรับหลักการ วาระ 1 ภายหลังที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้กับร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพียงร่างเดียว จากทั้งหมด 13 ร่าง เป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83, 91 (แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ) เสนอโดย นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป.กับคณะ มีมติรับหลักการ 552 คะแนน เป็น ส.ส. 342 คะแนน วุฒิสมาชิก 210 คะแนน 
ไม่รับหลักการ 24 คะแนน งดออกเสียง 130 คะแนน 
 แม้เกือบทุกร่างจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม แต่ตามมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนดว่า
จะต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว.จ านวน 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ที่เหลือ ส.ว.คว่ าเรียบ ไม่โหวตให้ หวยจึงมาลงเอยที่ร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ที่แก้ระบบเลือกตั้งเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 83, 91 เท่านั้น แต่
ปัญหาก็คือ รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนโดย “เกจิ” มีชัย ฤชุพันธุ์ ได้สร้างกลไกรัฐธรรมนูญ ร้อยรัด เชื่อมโยงกันหลาย
มาตรา ครั้นจะแก้ไขเพียง 2 มาตราจึงมิอาจท าได้ 
 อีกทั้งขั้นตอนการแปรญัตติ แก้ร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ของรัฐสภา ยังแก้เนื้อหาที่ขัด
หลักการไม่ได้ ดังนั้น เมื่อร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอยู่แค่ 2 มาตรา หากแก้เพียง 2 มาตรา
ก็จะไปขัดกับมาตราอ่ืน ๆ จึงเป็นปัญหาว่าจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้เกิด deadlock เรื่องวุ่น ๆ นี้ขุนพลฝ่าย ส.ส.ที่ต้องการ
ให้มีการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ต่างออกมาผ่าทางตัน ไม่ว่า เพ่ือไทย พลังประชารัฐ หรือ ประชาธิปัตย์ ในฐานะเจ้าของร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 โดยหยิบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 มาแก้วิกฤต ระบุว่า “การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือ
ตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่
เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น” 
 “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ตีความว่า ข้อ 124 ระบุไว้ชัดเจนว่า สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับหลักการได้ เพราะฉะนั้น ประเด็นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการที่แก้ไข เราจะขอเสนอแปรญัตติ เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์ที่สุด 
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 สอดคล้องกับ “ชูศักดิ์ ศิรินิล” ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทยให้ความเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตราที่เก่ียวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งมีความหมายว่า 
 “แม้ไม่ได้เขียนไว้ในหลักการแต่หากมันเกี่ยวเนื่องกันกับหลักการก็แปรญัตติได้ ซึ่งระบบเลือกตั้งเขียนไว้
เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่มาตรา 83 ถึงมาตรา 94 จงึเห็นว่าสามารถที่จะแปรญัตติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้” 
 ดังนั้น “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หัวหอกแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายรัฐบาล เตรียมใช้
เงื่อนไขตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 เข็นร่างแปรญัตติ แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 6 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 86, 
90, 91, 92, 93, 94 บวกกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีอยู่แล้ว 2 มาตรา รวมกันเป็น 8 มาตรา ซึ่งร่างไว้เรียบร้อยแล้ว 
 แม้ว่าฝ่ายนัก “อ่านเกม” นอกสภา “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรามาสว่า 
ต่อให้เทวดามาแปรญัตติก็ถึงทางตันอยู่ดี 
 “ความไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีการแก้ไขเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 83 และ 91 แต่หลักการที่ต้องแก้ยังต้อง
มีในมาตราอ่ืน ๆ อีกอย่างน้อย 5-6 มาตรา ตัวอย่างเช่น มาตรา 86 (1) และ (4) มีการระบุถึงจ านวน ส.ส.เขตเป็น 350 
คน หรือมาตรา 93, 94 ยังคงระบุถึงวิธีได้มาของ ส.ส.บัญชีรายชื่อในรูปแบบบัตรใบเดียว” 
“แปรอย่างไรก็ไม่ท าให้ร่างแก้ไขเกิดความสมบูรณ์ เพราะแก้แล้วยังขัดกับมาตราที่ไม่ได้แก้” 
 ความชุลมุนในเกมนี้จึงมาอยู่ที่มือชี้ขาด คือ ส.ว.อีกครั้ง มือเดินเกมในฝ่าย ส.ว.อย่าง  “สมชาย  
แสวงการ” ไกด์แนวทางว่า การแก้ไขเพ่ิมหลักการสามารถยื่นตามข้อบังคับรัฐสภา ข้อ 124 โดยสามารถแปรญัตติได้
ตั้ ง แ ต่ ขั้ น  ก ม ธ .  โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม  ก ม ธ . ต้ อ ง ถ า ม เ จ้ า ข อ ง ร่ า ง ที่ เ ส น อแ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  คื อ  
พรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หรือนายชินวรณ์ 
 ถ้าเจ้าของร่างให้ความเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากหลักการ เช่น จะแก้ไขเพ่ิมขึ้นจาก 
2 มาตราที่เสนอมา ก็ให้สมาชิกใน กมธ.เสนอแปรญัตติ แล้วให้ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาไปยกร่างจนเสร็จ แล้ว
ค่ อยน า เ ข้ าที่ ป ร ะชุ ม  กมธ .  เ มื่ อ  กมธ . มี มติ เ ห็ น ชอบตามนี้  แล้ วน า เ ข้ าที่ ป ร ะชุ ม รั ฐ สภา ใน ว าระ  2  
เพ่ือขอความเห็นชอบว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมเกินจากหลักการได้หรือไม่ เพราะมีมาตราที่เกี่ยวข้องเกินจากหลักการ เมื่อผู้
เสนอร่างรายงานว่าไม่ขัดข้องที่จะให้แก้ไข กระบวนการก็ไปต่อได้ 
 “แต่ถ้าท าไปแล้วมีการสะดุด ขัดกัน เช่น มาตราหนึ่งบอก ส.ส. 400 คน อีกมาตราให้มี ส.ส. 350 คน 
อย่างนี้จะเกิดเรื่อง” 
“ในสมัยที่ผมเป็นเลขานุการวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผมก็เคยใช้วิธีนี้” 
 ด้าน “ไพบูลย์” แห่งพรรคพลังประชารัฐมั่นใจสอดคล้องกันว่า การใช้เงื่อนไขข้อบังคับ ข้อ 124 ไม่มี
ปัญหา ท่ามกลางข่าวว่า ส.ว.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
 “ไม่เชื่อว่าจะมี ส.ว.ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ แต่ความเป็นไปได้เกิดจาก ส.ส.ที่ไม่ต้องการให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 
ใบมากกว่า” 
“อย่างไรก็ตาม โดยข้อกฎหมายแล้วการแปรญัตติและการเพ่ิมมาตราตามข้อบังคับ 124 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่” 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-700705  
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 13:00 น. 
รายงาน : เป้าหมาย ‘โทนี่’ ต่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงชิง อ านาจน า 
 

 
 
 สงสัยหรือไม่ว่าเหตุปัจจัยใดท าให้เมื่อออกในรายการคลับเฮาส์ระยะหลัง โทนี่ วู้ดซั่ม เริ่มพูดถึง “อ านาจ” 
มากยิ่งขึ้น เป็นการโพล่งพูดในแบบ “หลุด” อย่างนั้นหรือ ไม่ว่าเมื่อประกาศด้วยความมั่นใจว่า  “ให้เวลาผม 6 เดือน” 
ก็สามารถบริหารจัดการปัญหาอันเกี่ยวกับ “โควิด” ได้เรียบร้อย หรือในรายการเมื่อคืนวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 
 พลันที่บรรดาโมเดอเรเตอร์ทั้งหลายน าเสนอปมแห่งปัญหา “วัคซีน” ที่ด าเนินไปอย่างสะเปะสะปะกระทั่ง
ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในสังคม “ให้อ านาจผมซิ ผมจะจัดการให้” เป็นค าตอบจาก โทนี่ วู้ดซั่ม ค าพูดเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นว่า “อ านาจ” ต่างหากที่มีความส าคัญ “อ านาจ” ต่างหากที่เป็นเรื่องต้องมีการต่อรองและท าให้ได้มา ค าถามก็คือ 
โทนี่ วู้ดซั่ม ต้องการ “สื่อ” ถึงใคร 
 แน่นอน หากประเมินจากความจัดเจนประสานกับผลสะเทือนอันเกิดขึ้นจากแต่ละค าพูดของ โทนี่ 
วู้ดซั่ม ผ่านรายการ “คลับเฮาส์” ของกลุ่มแคร์ เป้าหมายย่อมเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะคล้อยหลัง โทนี่ วู้ด
ซั่ม ระบุว่าจะใช้เวลาเพียง 6 เดือน ก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องโควิดได้โดยเรียบร้อย งามตา พูดในคืนวันที่ 15 ต่อมาใน
วันที่ 16 มิถุนายนก็เป็นเรื่อง เพราะค าแถลงอันยาวเหยียดจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือยืนยันจะจัดการปัญหา
วัคซีนให้เสร็จสรรพ สร้างความม่ันใจกับประชาชน และจะเปิดประเทศภายใน 120 วัน 
 ค าแถลง “เปิดประเทศ” จากปาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่ากับเป็นการตอบโต้และรุดหน้าไปกว่า 
“ขอเวลา 6 เดือน” อย่างเด่นชัด ปมของปัญหาจึงวนอยู่โดยรอบกับ “อ านาจ” ความแหลมคมเป็นอย่างมากจากปาก
ของ โทนี่ วู้ดซั่ม ที่ว่า “ให้อ านาจผมซิ ผมจะจัดการให้” เน้นไปยังปัญหาความสับสนในเรื่อง “วัคซีน” 
 เป็น “วัคซีน” ที่เหมือนมี “ทางเลือก” แต่ตีบตัน เพราะแม้รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์ให้ “แอสตร้าฯ” เป็น
วัคซีน “หลัก” แต่ท าไปท ามาวัคซีนหลักกลับกลายเป็น“ซิโนแวค” ขณะที่ “ซิโนแวค” ไม่อาจสร้าง “ความมั่นใจ” ได ้
 ขณะที่โดยมาตรการอันเข้มข้นของรัฐบาลส่งผลให้วัคซีน “ทางเลือก” ไม่ว่า ไฟเซอร์ ไม่ว่าโมเดิร์นนา 
“ถอยร่นไปอยู่ไตรมาส 3 ไตรมาส 4” ตรงนี้แหละน าไปสู่ค าพูด “ให้อ านาจผมซิ” กลายเป็นค าถามขึ้นมาโดยฉับพลัน
ทันใดว่า ค าพูดนี้ของ โทนี่ วู้ดซั่ม เป็นการสื่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จริงละหรือ  
 แม้ว่า “อ านาจ” จะอยู่ ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ตาม ต้องยอมรับว่า “เป้าหมาย”  
การเคลื่อนไหวของ โทนี่ วู้ดซั่ม มีความแจ่มชัดว่าต้องการน าตนเองไปเทียบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในฐานะคนเคยเป็น “นายกรัฐมนตรี” ด้านหนึ่ง ด้อยค่าการบริหารจัดการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเดียวกัน 
ด้านหนึ่ง เสนอตัวเข้าไปแทนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในทางความคิด  เป็นการช่วงชิง “อ านาจน า” ในทาง
ความคิดมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2804373  
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1 กรกฎาคม 2564 - 18:54 น. 
"โทนี่" สอน "ตู่" กู้วิกฤตศรัทธา 
 

 
 
รุกใหญ่ "โทนี่" ได้เวลาเอาคืน เปิดเกมรุกใส่ "บิ๊กตู่" คู่ขนานเกมท้องถนน  
 ถ้าเปรียบเหมือนการชกมวยไทย ก็เหมือนนักมวยยกสี่ “บิ๊กตู่” เจอหมัดเจอเท้า เข่าศอกหลายชุด ถึงกับ
ทรุด ขึ้นยกที่ห้า “โทนี่” จึงรุกไล่ทันที ดังนั้น แอดมินเพจ CARE  คิด เคลื่อน ไทย จึงอัพคลิป “ฟังพ่ีโทนี่แนะจริงจัง 
หลังน้องตู่ อารมณ์สวิง ควรไปตรวจฮอร์โมน บ้างนะจ๊ะ...” คลิปนี้ถือว่าจงใจขยี้ “บิ๊กตู่” ชัดๆ ซึ่งสร้างความพออกพอใจ
แก่สาวกทักษิณเป็นอย่างมาก ต้องยอมรับว่า ชั่วโมงนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (ศบค.) ตกเป็นต าบลกระสุนตก  
 วันที่ 1 ก.ค.2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาญัตติด่วน ของ ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอญัตติให้ยุบ ศบค. เพ่ือส่ง
ให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป 
 ในวันที่ “โทนี่” ออกคลับเฮ้าส์หนล่าสุด ก็ยังวิจารณ์วิธีคิดวิธีท างานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี อย่างที่รู้กัน สมัยรัฐบาลไทยรักไทย ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พยายามปรับเปลี่ยนระบบราชการ 
โดยการตั้งผู้ว่าฯ ซีอีโอ ท าให้เกิด  “คลื่นใต้น้ า” ในกระทรวงมหาดไทย เพราะเหล่า  “สิงห์มหาดไทย” รู้สึกถูก
นักการเมืองกดหัว จนสูญสิ้นศักดิ์ศรีฉะนั้น หลังรัฐประหาร 2549 และ 2557 คณะทหารที่ได้บริหารราชการแผ่นดิน ได้
ยุบทิ้งผู้ว่าฯ ซีอีโอ และฟ้ืนระบบราชการแบบเดิม  
 เมื่อมีผู้ถามว่า การมีศูนย์กลาง (ศบค) จ าเป็นมั้ย หรือ ราชการปกติก็เพียงพอแล้ว  “โทนี่” ตอบทันที
ว่า “การรวมศูนย์แบบนี้เป็นการบริหารงานแบบโบราณ บริหารสมัยนี้ไม่รวมศูนย์ อยู่ไหนก็ประชุมได้หาข้อยุติได้ ต้อง
วางแผนให้ชัดเจน ดักปัญหาล่วงหน้า ไม่ใช่วิ่งตามปัญหา วันนี้นายกคิดยังไงก็ไม่มีใครกล้าแย้ง ล้อมด้วยหมอรักษาโรค 
ทั้งท่ีจริงต้องมีหมอระบาด 
  “โทนี่” ยังวิจารณ์มาตรการควบคุมโควิดของ ศบค.ชุดใหม่ว่า “ขอวิจารณ์สองสามเรื่อง ถ้าเราไม่ศึกษาให้
ชัดเจนว่าอะไรห้ามไม่ห้าม นึกอยากจะสั่งก็สั่ง นึกอยากจะเลียนแบบเมืองนอกก็เลียนแบบ เราเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
จะชดเชยเหมือนเมืองนอกท าไม่ไหว เราจึงรู้ว่าควรจะปิดอะไรไม่ปิดอะไร วันนี้เราไม่รู้อะไรเลย เพราะเราไม่ค่อยมีการ
ตรวจทางลึก ถ้าไม่ป่วย ไม่เดินเข้าโรงพยาบาลเองก็ไม่รู้ว่าติดกี่ราย ตอนนี้เริ่มเปิดตรวจฟรีบ้างแล้วแต่น้อยมาก” 
 แล้วโทนี่ก็วกมาที่ เรื่อง  “ลักหลับล็อกดาวน์” ว่า “เรื่องที่อยู่ๆ ตีหนึ่งสั่ งประกาศ ผมเรียนวิชา 
อาชญวิทยา เขาเรียก modus operundi แผนประทุษกรรม คนไหนที่เคยท าอะไรมันก็จะชอบมีพฤติกรรมแบบนั้น คือ 
ท่านเป็นนักปฏิวัติ หัวค่ าบอกไม่ปฏิวัติ ตอนดึกปฏิวัติ มันเป็นนิสัยท่าน ผมคิดว่าท่านคงท าแบบนั้น ช่วงนี้ผมคิดว่าท่าน
ควรจะตรวจฮอร์โมน ผู้ชายอายุมาก อารมณ์เปลี่ยน ผมว่ามันสวิง” 
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 เพียงแค่ประโยคสั้นๆ “ผมคิดว่าท่านควรจะตรวจฮอร์โมน ผู้ชายอายุมาก อารมณ์เปลี่ยน ผมว่ามันสวิง”  
ก็ถูกขยายผลในฟากฝ่ายเพื่อไทย  
  ส าหรับประเด็นการสื่อสารหรือวิธีการจัดการการสื่อสารในวิกฤติ  “โทนี่” สอนว่า “ก็ต้องรู้จริง วางแผน
ร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะท าอะไร ไม่ใช่นึกอะไรได้ก็สั่ง ประเทศไม่ใช่เรื่องเล่น มันเกี่ยวกับองคาพยพจ านวนมาก ผู้น าสั่ง
เคลื่อนก าลังที มัน break ไม่ทัน โฆษกพูดก็ได้ แต่ต้องพูด on behalf ของรัฐบาลที่มีความชัดเจน แต่พูดจากการ
กลั่นกรองที่มีจบแล้วของที่ประชุม นายกต้องมีเหตุผลว่าท าไมถึงเป็นแบบนี้ อธิบายประชาชนได้” 
  ตอนท้ายของการออกคลับเฮ้าส์คืนนั้น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กล่าวถึงความเป็นผู้น า ต้องมีหัวใจ  
“... ถ้าผู้น าการเมืองไม่มีหัวใจ จะไม่เข้าใจว่าคนเขาทุกข์กันยังไง เป็นหัวใจส าคัญที่คุณ 
“โทนี่” พูดเสริมว่า “empathy เป็นคียเวิร์ดที่ส าคัญมากส าหรับนักการเมือง ถ้าไม่รู้จัก empathy เสียเวลาทั้งตัวเอง
และประเทศ” (ค าว่า empathy หมายถึงความตระหนักในความรู้สึก ความต้องการ และความกังวลของผู้อื่น) 
 เหมือนช่วงนี้ “โทนี่” พูดอะไรก็โดนใจแฟนคลับ เนื่องจาก  “บิ๊กตู่” ก าลังเจออภิมหาวิกฤตโควิด 
เปรียบเสมือนนักมวยยกท่ีห้า เอาหลังพิงเชือก สู้ไปถอยไป ประคองตัวจนเสียงระฆังดัง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/472564   
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2 กรกฎาคม 2564 00:10 น.   
แตะเบรกการเมือง !? 
 

 
 
คิกออฟกันไปเรียบร้อยแล้ว ส าหรับนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เม่ือวันที่ 1 ก.ค.64 ที่ผ่านมา โดยงานนี้ "บิ๊กตู่" 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยกคณะบินลงไปที่จ.ภูเก็ตตั้งแต่
เช้าตรู่เพื่อติดตามงานด้วยตัวเอง 
 “ยินดีที่ได้มาพบกันวันนี้ เป็นวันที่รอคอย ดังนั้น เมื่อวันนี้เริ่มต้น ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองไปให้
ได้ อยู่ที่คนทุกคน ขอบคุณทุกคน เจ้าหน้าที่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเสียสละ ขอบคุณทุกคน ทั้งแพทย์พยาบาล อสม. You 
get what you do ท าดีก็ได้ดี" 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งกับข้าราชการ ประชาชน และภาคเอกชนที่มารอต้อนรับ เมื่อเดินทางถึง
สนามบินภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพ่ือเตรียมเปิดโครงการ "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์"ที่ผ่านมา 
 การเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดจังหวัดภูเก็ต เพ่ือน าร่องการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามท่องเที่ยวในไทยโดยไม่ต้องกักตัว 14 วันครั้งนี้ แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 
ประกอบกับหลายฝ่ายเกิดความกังวลเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่อยู่ในจุด
ที่วางใจได้ อีกท้ังการะดมฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั่วประเทศ ยังเกิดปัญหา วัคซีนไม่พอ มีการเลื่อนคิวนัดออกไป 
 แต่ถึงกระนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้ยืนยันทั้งต่อสื่อมวลชนและในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ว่า  
จะไม่เลื่อน แม้จะต้องมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องบริหารทั้ง  "การแพทย์" กับ "เศรษฐกิจ"  
ให้เกิดความสมดุล เดินไปด้วยกันให้ได้ 
 ทั้งนี้การฟ้ืนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพ่ือดึงรายได้เข้าประเทศ คือแนวทางที่มีความส าคัญและจ าเป็นไม่
น้อย ประกอบกับก่อนหน้านี้ "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกฯและรมว.พลังงาน ที่ลงมาตรวจความพร้อมไปแล้ว
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ว่ามีความพร้อม และได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรใน
ภูเก็ตไปแล้วกว่า 50-70 % 
 จะเห็นได้ว่า เวลานี้รัฐบาลและโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ เองเทน้ าหนักไปที่  "ศึกใหญ่" นั่นคือการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับการพลิกฟ้ืนสถานการณ์เศรษฐกิจให้กลับคืนมาอยู่ใน "แดน
บวก" โดยไว 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210701/a6cda76f4627ce273c636718d9127d3c447f5f3425e1ae814f0a3cdbbdd33953.jpg?itok=u26JazKa
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 เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว "แรงกดดัน" ที่จะมาจากปัญหาปากท้องของผู้คนจะทวีความรุนแรงมากกว่าที่ก าลัง
เป็นอยู่ เมื่อล่าสุดภายหลังจากที่ ศบค.ประกาศออกมาตรการคุมเข้มกิจการ และปิดแคมป์คนงานเป็นเวลา 1เดือน ท า
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบต่างออกมาเคลื่อนไหว จนบางกลุ่มถึงขั้นประกาศท้าทาย
รัฐบาลด้วยการ "อารยขัดขืน" พร้อมที่จะฝ่าฝืนด้วยการเตรียมรวมตัวกันเปิดธุรกิจ เปิดร้าน 
 แรงกดดันที่มาจากความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด -19 ก าลังเดินคู่ขนานไปกับอุปสรรคการบริหารจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน เพ่ือเร่งระดมฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
และหากรัฐบาลยังไม่อาจคลี่คลายปัญหาดังกล่าวลงได้ อย่างรวดเร็ว ที่สุดแล้ว "จุดอ่อน" เหล่านี้จะกลายเป็น "ช่องโหว่" 
ที่ "ฝั่งตรงข้าม" หยิบฉวยแปรเปลี่ยนมาเป็น โอกาสทองใช้ถล่มรัฐบาลจนอ่วม ลากยาวไปพร้อมๆกับภาวะก ารแพร่
ระบาดของไวรัสโควิดที่เป็นสงครามไวรัสอันยืดเยื้อ ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/257893  
  

https://siamrath.co.th/n/257893
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ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
"บิ๊กตู่" ศึกในก็หนัก – ศึกนอกก็อ่วม 
น าร่ อง เปิดประเทศเป็นที่ เ รี ยบร้อยแล้ วกับ  โครงการ  Phuket Sandbox  ที่  “บิ๊ กตู่ ”พล .อ .ประยุทธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเริ่มต้นน าพาประเทศไทย 120 วัน  
 

 
  ในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทย ส่อเค้าบานปลาย เพราะสัปดาห์นี้ทุบสถิติ   
“นิวไฮ” จ านวนคนติดเชื้อไต่ระดับหลัก 5 พันกว่า  จ านวนผู้เสียชีวิต แตะสูงสุด  57 ราย  และยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ  ท่ามกลาง #นะจ๊ะ  ที่กระหึ่มโซเชียล ตั้งแต่การปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน กับการลักหลับตอนตีหนึ่งที่รัฐบาล
ออกมาตรการ สังหารหมู่ร้านอาหาร 
 เมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุ เบกษา ได้ เผยแพร่ประกาศลงนามโดยพ.อ.ประยุทธ์  นายกรัฐมนตรี   
ลงวันที่ 26 มิ.ย.64 ระบุ ข้อก าหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) มีเนื้อหาโดยสรุป คือ ให้มีการล็อกดาวน์ปิดแคมป์ก่อสร้าง 30 วัน เพ่ือเข้าควบคุมและชะลอการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประเด็นส าคัญกับการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั้งหมด ให้เปิด
ด าเนินการเฉพาะการน ากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน 
 ซึ่งส่งผลให้ #นะจ๊ะ สังหาร “บิ๊กตู่”และ ครม. เช่นกัน และเมื่อรัฐบาลตัดสินใจก็ต้องคุมเข้มให้ได้ รวมถึงมี
มาตรการเยียวยาวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ อย่าให้เกิดข้อครหา สองมาตรฐาน เอื้อนายทุน...ทุบคนจน 
 เรียกว่าศึกโควิด-19 ของรัฐบาลยังไม่ซา  ปัญหาก็ลามมาที่สภาผู้แทนราษฎรมีการ ลูบคม ประมุขสูงสุด 
อย่าง ชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  คว่ าร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยส่วนหนึ่งอ้างสถานการณ์โควิด – 19 ที่มี ส.ว. 1 คน ติด ส่งผลให้ พรรคประชารัฐ 
(พปชร.) โดยนายวิรัช  รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ สั่งลูกพรรคไม่ให้แสดงตนในห้อง
ประชุม ท าให้ สภาล่ม 
 แม้จะอ้างว่า เป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย   แต่ผลกระทบสภาล่มครั้ งนี้ปฏิ เสธไม่ ได้ว่ าส่ งผล
มาถึง “ประธานฯชวน”  โดยตรง ในฐานะ เบอร์ 1 ฝ่ายนิติบัญญัติ  ที่ต้องถูกประณามว่า  สภาล่ม ท าให้ภาพสภามัว
หมอง   
 ซึ่งไม่แน่ใจว่า เหตุการณ์สภาล่มเป็นการ “เอาคืน” ที่เล่นตามน้ าของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่  โทษฐาน
สะสมความไม่พอใจ จากหลายๆ เหตุการณ์ อาทิ การที่ “ประธานชวน”วินิจฉัยส่งหลายๆ เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
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 ซึ่งเหตุการณ์สภาล่มครั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า “บิ๊กรัฐบาล”คนหนึ่ง เป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง โทรศัพท์ขอ
เสี ยงพรรคร่ วมรั ฐบาลบางพรรคไม่ ให้ เข้ าประชุมสภา   ซึ่ งจั งหวะพอดิบพอดีกับสมาชิกพรรค พปชร .  
คนล่าสุด อย่าง  เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบการใช้รถประจ าต าแหน่งของประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 ตรงนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีแรงกระเพ่ือมภายในพรรคร่วมรัฐบาล เกิดขึ้นตลอดเวลา ชิงความได้เปรียบ 
ให้กับฝ่ายตัวเอง 
 เห็นทีงานนี้ “บิ๊กตู่” นอกจากจะต้องเจอศึกภายนอกอย่าง โควิด – 19 และสารพัดม็อบที่เริ่มกลับมาไล่
รัฐบาล  ก็ต้องมาเจอศึกพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นสนิมเนื้อใน คอยกัดกร่อยเสถียรภาพรัฐบาลเป็นระยะๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/853709  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/853709
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - 09:31 น. 
09.00 INDEX ออกไป ก าลังเป็น “ฉันทานุมัติ” โหมซัดใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
09.00 INDEX ออกไป ก าลังเป็น “ฉันทานุมัติ” โหมซัดใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ “ราษฎร” ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ “ขอคนละ ชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์”  
ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ โทนี่ วู้ดซั่ม ก าลังก่อรูปและพัฒนาไปสู่ “ฉันทานุมัติ” ในทางการเมือง ยิ่งเมื่อมีการนัดรวมพล
และเคลื่อนขบวนไปยัง “ท าเนียบรัฐบาล” ยิ่งมีความแจ่มชัดในเป้าหมาย ถามว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้กลายเป็น 
“กระแส” หรือไม ่
 ต้องยอมรับว่าการที่สถานการณ์ถึงกับดึงให้คนที่เคยเป็นพันธ มิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย คนที่เคย
เป็นมวลมหาประชาชน ออกมาจัดตั้งขบวนเป็น “ประชาชนคนไทย” ต้องยอมรับว่าการที่สถานการณ์ถึงกับดึงคนที่เคย
เคลื่อนไหวในยุคแห่งเดือนพฤษภาคม 2535 ในยุคหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ออกมาเปล่งประกาศค าว่า 
“ไทยไม่ทน” 
 นั่นคือการยอมรับในรูปธรรมแห่ง “กระแส” แบบแม่น้ าร้อยสาย เพียงแต่รอให้ความปั่นป่วนอันเนื่องจาก
สถานการณ์ “วัคซีน” ปรากฏอย่างต่อเนื่องกระทบต่อสังคมและประชาชนในวงกว้าง  ทุกอย่างก็จะกลายเป็น 
“ฉันทานุมัต”ิ ทางการเมืองในที่สุด  
 สภาพการณ์ที่รัฐบาลและโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังประสบอย่างต่อเนื่องก าลังเป็นบท
ทดสอบอันแหลมคมในปม ว่าด้วยความม่ันคงและแข็งแกร่ง เป็นความแข็งแกร่งจากรากฐานซึ่งได้มาจาก “รัฐประหาร” 
เป็น ความมั่นคงซึ่งได้มาจาก “รัฐธรรมนูญ” 
 กระนั้น ความล้มเหลวจากการบริหารต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี คือภาพฟ้อง ยิ่งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดยิ่งท าให้ความเป็นจริงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปล่าเปลือย ไม่ว่าการออกมาเปล่งค าว่า 
“นะจ๊ะ” ไม่ว่าการชู 2 นิ้วรูปตัววี ไม่ว่าการบินไปนั่งชมวิวริมทะเลที่ภูเก็ตหัวร่อต่อกระซิก กลบักลายเป็นปัญหา กลับก่อ
ความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง ที่คิดว่าจะเป็นคุณกลับกลายเป็นโทษ ที่คิดว่าท าถูกกลับกลายเป็นการสร้างปัญหา จาก
เดือนเมษายน 2563 ต่อเนื่องมายังเดือนมิถุนายน 2564 แม้จะมาดหมายว่าเป็น “บวก”กลับออกมาเป็น “ลบ” 
 ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อดินอย่างดีน าไปสู่การก่อรูปขึ้นเป็นความหงุด หงิด ไม่พอใจและพัฒนายกระดับเป็น 
“ฉันทานุมัต”ิ ทางการเมือง อันจะมาพร้อมกับเสียงตะโกน “ออกไป ออกไป” ดังกึกก้อง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2806633  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/index-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/07/index-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2806633
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2 กรกฎาคม 2564 
แผนกลับบ้าน อภิมหาดีล ‘โทนี่’ 
 

 
 
น้ าเสียงของ "โทนี่" ต่อ "ธรรมนัส" ดูรอมชอม รักษาน้ าใจ “ลูกน้องเก่า” ท าให้ “เพื่อนธนาธร” โพสต์เฟซบุ๊คชี้ว่า 
นี่คือ “อภิมหาดีล”จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต  
 “ทักษิณ ประกาศลั่นกลับไทยแน่” สื่อออนไลน์สายตรงข้าม “3 ป.” ปั่นกระแสจนสาวกเพ่ือไทย เชื่อว่า 
ทักษิณจะกลับมากู้วิกฤติโควิดในเร็ววันนี้ จริงๆ แล้ว ต้นตอของข่าวนี้ หลุดมาจากปาก “โทนี่” หรือ ทักษิณ ชินวัตร แค่
สั้นๆ ในเวที CARE ClubHouse x CARE Talk ตอน “โทนี่สอนน้อง” ตอนนั้น ตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ชิงถาม
โทนี่ว่า “จะกลับมาเม่ือไหร่ ทุกคนคิดถึงมาก” ซึ่งโทนี่ก็ตอบว่า “กลับแน่ แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก” 
 นับแต่เกิดรัฐประหาร 2549 “ทักษิณ” ได้กลับมากราบแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2551 หลังไปลี้ภัยอยู่ที่
อังกฤษนานถึง 1 ปี 5 เดือน หลังจากนั้นไม่นาน ทักษิณก็ต้องหนีออกจากเมืองไทยอีกครั้ง 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีข่าว 
“ทักษิณจะกลับบ้าน” นับครั้งไม่ถ้วน รวมถึงข่าวลือเรื่อง “อภิมหาดีล” ไม่รู้กี่ครั้งกี่หน จนกองเชียร์ทักษิณบางคนถอด
ใจ หันไปเชียร์ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แทน 
 การกลับมาของทักษิณ ในนามของ “โทนี่” เมื่อต้นปีนี้  ก็เป็นการวางแผนของกลุ่มแคร์ที่ต้องการ 
รีแบรนด์ “เจ้าพ่อประชานิยม” ให้กลับมาอยู่ในใจ “เยาวรุ่น” (เยาวชนคนรุ่นใหม่) ปีที่ 7 ของ พล.อ.ประยุทธ์ โชคร้าย
ต้องมาเจอวิกฤติโควิด เปรียบเสมือนสงครามโรคระบาด ที่ต่างจากไข้หวัดนก ซึ่งรัฐไทยไม่มีประสบการณ์มาก่อน  
 ทักษิณมองว่า จุดอ่อนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือเป็นตัวแทน “พรรคข้าราชการ” หรือรัฐราชการ
รวมศูนย์ ซึ่งการตั้ง ศบค.แก้วิกฤติโควิด ก็มาจากหลักคิดของอดีตนายทหารใหญ่  
 “การรวมศูนย์แบบนี้เป็นการบริหารงานแบบโบราณ บริหารสมัยนี้ไม่รวมศูนย์ อยู่ไหนก็ประชุมได้หาข้อ
ยุติได้ ต้องวางแผนให้ชัดเจน ดักปัญหาล่วงหน้า ไม่ใช่วิ่งตามปัญหา วันนี้นายกฯ คิดยังไงก็ไม่มีใครกล้าแย้ง ล้อมด้วย
หมอรักษาโรค ทั้งท่ีจริงต้องมีหมอระบาดวิทยา” นี่คือข้อวิจารณ์จากโทนี่  
 โทนี่รู้ว่า ช่วงนี้เป็น “ขาลง” ของ พล.อ.ประยุทธ์ และองคาพยพ จึงพูดประโยคนี้ออกมา “ผมคิดว่าท่าน
ควรจะตรวจฮอร์โมน ผู้ชายอายุมาก อารมณ์เปลี่ยน ผมว่ามันสวิง”  
 มิหน าซ้ า โทนี่ขยี้ซ้ าว่า “Empathy เป็นคีย์เวิร์ดที่ส าคัญมากส าหรับนักการเมือง ถ้าไม่รู้จัก Empathy 
เสียเวลาทั้งตัวเองและประเทศ” (ค าว่า Empathy หมายถึงความตระหนักในความรู้สึก ความต้องการ และความกังวล
ของผู้อื่น) 
 ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ เสียท่าที่สื่อสารผิดพลาด ใช้ค าว่า  “นะจ๊ะ” ผิดที่ผิดเวลา จึงเจอโซเชียลกระ
หน่ าว่าเป็นผู้น าการเมืองไม่มีหัวใจ  
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 มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทีมงานกลุ่มแคร์ ไม่อยากขยายเรื่องนี้มากนัก เมื่อมีคนถามว่า “ตอนนี้ ร.อ.ธรรมนัสเป็น
เลขาพรรคพลังประชารัฐ เขาเคยอยู่กับคุณทักษิณมาก่อน มองก้าวย่างของคุณธรรมนัสอย่างไร” 
 โทนี่ตอบว่า “รู้จักกันครับ ไม่เคยท างานร่วมกัน นอกจากตอนนั้นทราบว่าเขามาอยู่พรรคเพ่ือไทยช่วงหนึ่ง 
เห็นเขามีความมุ่งมั่นทางการเมือง อยากเติบโตทางการเมือง ตอนที่ออกไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ    
 ผมก็ทราบว่าท่านออกไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ วันนี้ก็ได้เป็นเลขาพรรค เป็นเรื่องภายในของพรรคพลัง
ประชารัฐจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้ พรรคพลังประชารัฐอาจจะมองว่าเขาเป็นคนใจถึง เลือกตั้งล่วงหน้า อาจต้องใช้เงินใช้
ทอง บางพรรคก็เร่งหาเงินหาทองเตรียมใช้เต็มที่ มันไม่ดีกับประเทศ อยากบอกน้องว่าอย่าไปท าแบบนั้น ใช้นโยบาย
ดีกว่า” 
 แต่ทีมงานกลุ่มแคร์ตัดค าพูดของโทนี่ออกไปประโยคหนึ่งคือ “..เพ่ือจะเป็นนักการเมืองที่ดี มีอนาคตที่ดี” 
เพราะฟังดูเหมือนทักษิณยังมีเยื่อใยไมตรีกับอดีตนายทหารคนดัง 
 พูดตรงๆ โทนี่ รุ่นพ่ีเตรียมทหาร 10 สอนน้อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เตรียมทหาร 25 ให้เอาชนะใจ
ประชาชนที่นโยบาย แล้วจะเป็นนักการเมืองที่ดี 
 สาวกเพ่ือไทยได้ฟังพ่ีโทนี่ พูดถึง “ธรรมนัส” อาจรู้สึกผิดหวัง เพราะคงอยากได้ยินโทนี่เย้ยหยันเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ เหมือนที่โทนี่เคยพูดถึง “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กตู”่  
 ท่าที ของโทนี่แบบนี้ จึงไปสอดรับกับภาพทักษิณกราบแผ่นดิน ในเพจของเยาวชนปลดแอก ที่ประเมินค่า
ของโทนี่ และพรรคเพ่ือไทย แค่ “นักเลือกตั้ง” ไม่มุ่งหวังปฏิรูปสถาบันฯ น้ าเสียงของ "โทนี่" ต่อ "ธรรมนัส" ดูรอมชอม 
รักษาน้ าใจ “ลูกน้องเก่า” ท าให้ “เพ่ือนธนาธร” โพสต์เฟซบุ๊คชี้ว่า นี่คือ “อภิมหาดีล”จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต  
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